

đầu, giữ gìn sức khỏe cho em. Chiếc nón là mái ấm khi mưa tuôn, là bóng mát khi nắng hè bỏng cháy. Chiếc nón che nghiêng khuôn mặt, nụ cười khi em muốn dành cho bạn phút giây gặp gỡ bất ngờ. Mỗi khi đi đâu về, nón nằm úp mặt vào tường. Ậ ĐÓ, nón như nhìn xuống góc học tập của em, lặng lẽ theo dõi em học hành và chờ đợi những lần gặp gỡ.

Em yêu quý những bàn tay khéo léo đã tạo nên vẻ đẹp đặc biệt của chiếc nón. Chiếc nón lá giản dị đã thấm đượm tình em. Nón đẹp mãi trong lòng em, dù thời gian có nhuộm vàng màu lá.

=====

ĐỀ 17

Ngôi nhà của em có nhiều đồ vật được em coi như người bạn thân (bàn học, lịch treo tường, giá sách, tủ nhỏ đựng quần áo, tủ đồ chơi,...) Hãy tả một trong số những đồ vật đó.

GỢI Ý

VD đoạn mở bài và kết bài tả tấm lịch treo tường:

-MBTT: Tết đến, nhà em được cơ quan mẹ tặng cho một tấm lịch treo tường bằng giấy bìa tuyệt đẹp. Em ngắm mãi tấm lịch rồi treo nó lên tường, gần bàn học của em.

-MBGT: Cùng đếm thời gian, cùng treo trên tường, thế mà chiếc đồng hồ lúc nào cũng kêu “Tích, tắc! Tích, tắc!”, còn tấm lịch bằng giấy thì chỉ im lặng làm việc. Tấm lịch nhà em in hình Hồ Gươm và Tháp Rùa giữa lòng thủ đô Hà Nội, được em coi như người bạn thân thiết trong gia đình.

-KBKMR: Tối tối, trước khi ngồi vào bàn học, em lại nhìn tấm lịch. Bà em nhìn theo, hỏi: “Mai là ngày bao nhiêu ta hả cháu?” Mẹ em thì nhắc: “Gắng học cho tốt con nhé! Lại sắp hết một tuần rồi đấy!”

-KBMR: Mỗi lần đưa ngón tay dò theo con số trên tấm lịch để biết là ngày thứ mấy, em tưởng như nghe thấy tiếng lịch thì thầm: “Ngày đã qua đi không còn cách nào trở lại. thời gian là vàng bạc, bạn chớ nên để phí hoài!”

=====

ĐỀ 18

Tả chiếc áo đã từng gắn bó thân thiết với em (hoặc chứa đựng một kỉ niệm sâu sắc với em).

GỢI Ý

VD về đoạn văn tả tấm áo gắn với kỉ niệm sâu sắc:

Tấm áo ấy không phải ai mua, ai tặng và không phải do một thợ lành nghề nào may mà chính đôi bàn tay khéo léo của mẹ đã may cho em. Mẹ cắt chiếc áo bộ đội của bố thành những mảnh vải nhỏ rồi thêu khâu khâu áo. Một ngày kia, áo được may xong, em sung sướng mặc vào. Chà! Đẹp quá! Mẹ khéo tay thật! Tấm áo màu xanh lá cây có hai chiếc túi xinh xinh và cặp cầu vai vòng vòng. Em khoe với tất cả bạn bè. Ngày ngày tới lớp, em khoác trên người tấm áo thân yêu. Nhưng một điều nữa làm em quý chiếc áo gấp bội, đó là hơi ấm của bố vẫn còn trong áo em – hơi ấm của người chiến sĩ. Vui sao mỗi sáng tới trường, em cùng áo và bạn Phượng, bạn Hằng đi trên con đường làng ẩm ướt hơi sương. Những cơn gió thổi nhẹ nhàng làm tà áo bay lượn, múa hát như nhắc nhở chúng em mau đến lớp. Nhìn áo, lòng em vui phơi phới và nghĩ đến người cha kính yêu đang cầm súng bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc.

=====

ĐỀ 19

Em được bạn bè hay người thân tặng hoặc mượn một quyển sách đẹp. Hãy tả lại quyển sách đó.

GỢI Ý

VD về hai đoạn văn mở bài:

- MBTT: Nhân dịp năm học mới, dì Hằng dẫn em đến cửa hàng sách để mua tặng em một bộ sách giáo khoa lớp 4. Những cuốn sách mới trông thật đẹp mắt. Em thích nhất cuốn Tiếng Việt 4 nên cứ cầm trên tay ngắm mãi.

- MBGT: Sinh nhật em năm nào cũng vui. Bạn bè đến tặng quà cho em rồi ngồi quây quần bên em trò chuyện và ăn bánh kẹo. Em hồi hộp nhất trước gói quà của Mai, bên ngoài giấy bọc có ghi dòng chữ: “Tặng Lan một “vườn bách thú”. Vừa mở ra, em và các bạn cùng reo lên: A! Cuốn Từ điển tranh về các con vật, thích quá!”

=====

ĐỀ 20

Tả chiếc đồng hồ treo tường (hoặc đồng hồ để bàn, đồng hồ đeo tay,) mà em từng quan sát kĩ.

GỢI Ý

Tả chiếc đồng hồ

=====

ĐỀ 21

Hãy miêu tả tấm bản đồ Việt Nam mà em từng quan sát được trên lớp hay ở nhà hoặc một nơi nào đó.

GỢI Ý

VD về đoạn văn tả tấm bản đồ Việt Nam:

Tấm bản đồ được in bằng giấy trắng đẹp, chiều dài hơn một mét, bề ngang khoảng tám mươi phân. Nhìn lên bản đồ, em thấy đất nước Việt Nam yêu quý có dáng cong cong hình chữ S, nằm sát ngay bên bờ Biển Đông. Tấm bản đồ địa hình in nhiều kí hiệu và màu sắc khác nhau. Xanh nước biển là màu của biển, xanh lá mạ là màu của đồng bằng, xanh đậm là màu của rừng núi, Nhìn màu xanh vờ vờ trên bản đồ, em như thấy tiếng lao xao, rì rầm của biển. Em mơ ước trở thành một cô hải quân tay cầm súng đứng hiên ngang trên mũi tàu để bảo vệ vùng biển của Tổ quốc. Nhìn màu xanh lá mạ của đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, em như thấy hiện ra những biển lúa xanh tím tấp tặn chân trời

Trên tấm bản đồ Việt Nam, nổi bật một ngôi sao năm cánh màu đỏ. Đó chính là Thủ đô Hà Nội thân yêu, nơi xưa kia vua Lý Công Uẩn từng đặt tên là Thăng Long. Đây cũng chính là nơi Bác Hồ kính yêu đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trên quảng trường Ba Đình lịch sử

=====

ĐỀ 22

Hãy miêu tả một cây ăn quả đang trong mùa quả chín (cam, mít, vải, nhãn, xoài, sầu riêng, chôm chôm, vú sữa,...)

GỢI Ý

VD về đoạn văn tả cây cam đang mùa quả chín:

Cây cam trông thật thích mắt. Mới ngày nào quả còn nhỏ, da dày, nay “chiếc áo ấy” cứ mỏng dần, rồi từ màu xanh nhạt chuyển sang màu vàng tươi. Đến hôm nay, những chùm cam đã vàng hươm, nổi bật giữa khu vườn. Những quả cam vàng óng, da căng mọng như mời gọi mọi người thưởng thức. Chúng như những chiếc đèn lồng nhỏ treo lơ lửng trên cây. Từng chùm quả ngon lành đang đung đưa nhẹ nhàng.

những cành tre chống lên, những cành cam thấp vắn xà thấp xuống mặt đất. Những chú “mặt trời con” áo xanh, áo vàng ấy ôm ấp biết bao “ông trăng khuyết”. Lá cam rung rinh trong gió như quạt cho “bé cam” yên giấc ngủ. Những cành cam khẳng khiu chìa ra như che chở cho các con. Codn thân cây thì khoác chiếc áo màu nâu giản dị đứng trụ đỡ cho những cành chi chít quả. “Tích! Tích!”. Mấy chú chim sâu đang nhảy nhót trên cành, đưa chiếc mỏ xinh xinh bắt sâu cho cành lá. Hai ông cháu đứng bên nhau, ngắm nhìn những chùm cam chín mọng

=====

ĐỀ 23

Sân trường em hoặc nơi em ở thường có nhiều cây cho bóng mát. Hãy miêu tả một cây mà em yêu thích.

GỢI Ý

VD về đoạn văn tả cây tràm ở sân trường.

Rễ cây tràm nhô lên khỏi mặt đất trông giống như những con trăn đang bò. Thân tràm to đến hai, ba vòng tay em ôm lại. Vỏ cây sần sùi, màu đen đậm. Vượt cao khỏi mặt đất chừng hai thước, thân tràm chẻ thành hai nhánh. Mỗi nhánh lại có nhiều cành con chìa ra bốn phía vươn lên, đỡ những chiếc lá nhỏ màu xanh có hình trăng lưỡi liềm. Những cành lá um tùm đan xen vào nhau làm cho những tia nắng mặt trời khó bề xuyên qua nổi. Mùa hè, cây tràm như chiếc dù lớn che mát cho chúng em. Giờ ra chơi, em cùng các bạn quây quần bên gốc tràm trò chuyện, vui đùa. Thỉnh thoảng vài cánh hoa tràm rơi nhẹ, đậu lên những mái tóc xanh

=====

ĐỀ 24

Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng. Em hãy chọn tả một cây hoa mà em yêu thích nhất.

GỢI Ý

VD về đoạn văn tả cây hoa cúc:

Vẻ đẹp của hoa cúc gắn liền với mùa thu trong sáng, dịu êm. Còn gì đẹp hơn những bông hoa cúc vàng lộng lẫy, trên cánh đọng li ti những giọt sương đêm, đang rung rinh trước làn gió sớm. Cúc mọc thành bụi, thân mềm, thanh mảnh, cùng màu xanh với lá. Lá cúc to bằng mấy ngón tay, xẻ thành những đường cong mềm mại, mọc so le trên thân. Cả bụi chỉ cao độ năm sáu tấc, mọc xùm xòa, tạo nên một vẻ đẹp rất tự nhiên. Đầu mỗi cành là một chùm nụ với hàng chục chiếc xinh xinh như những cúc áo màu xanh nhạt. Dăm ba chiếc nụ hé nở với những cánh vàng e ấp. Hoa cúc đẹp nhất là lúc mãn khai. Cánh xòe tròn, xếp thành nhiều lớp bao quanh nhụy. Hoa lớn, bông nõ sát bông kia tạo thành một mảng vàng rực nổi bật trên nền lá xanh, trông tuyệt đẹp. Nắng càng lên, sắc hoa càng lộng lẫy và hương thơm càng ngào ngạt. Mấy chú ong rúc đầu vào hút mật hoa. Trên cao, cánh bướm rập rờn đùa với những bông hoa tươi xinh như những gương mặt ngời sáng niềm vui

=====

ĐỀ 25

Mùa xuân mang đến cho ta bao nhiêu sắc màu của những loài hoa đẹp. Hãy miêu tả một cây hoa thường nở vào dịp Tết trên quê hương em.

GỢI Ý

VD về đoạn văn tả cây mai vàng.

Cây cao khoảng hơn hai mét, rễ không uốn lượn trên mặt đất như rễ phượng. Sờ tay vào thân cây, em thấy vỏ cây nham nhám. Cây có nhiều cành nhỏ đu đưa trước

gió như những cánh tay vẫy chào mùa xuân. Lá cây màu xanh nhạt lúc còn non, khi gần rụng lại có màu xanh đậm. Cũng có năm cánh, nhưng so với hoa phượng đỏ rực rỡ, hoa mai màu vàng óng khiêm nhường hơn. Mỗi cơn gió thoảng qua, những cánh hoa rơi như những con bướm vàng lượn bay trước khi rơi xuống đất. Nhị hoa màu vàng, hương hoa thoang thoang quyến rũ những chú bay chập chờn trên những cánh hoa xinh. Hoa nở rộ báo hiệu năm mới bắt đầu. Mọi người chúc nhau gặp nhiều may mắn bên những cành hoa vàng tươi đẹp

=====

ĐỀ 26

Em đã từng biết một vườn rau, vườn hoa hay vườn cây ăn quả trông thật đẹp mắt. Hãy tả một vài cây mà em thích trong khu vườn đó.

GỢI Ý

VD về đoạn văn tả một vài cây trong vườn.

a) Khu vườn nhà Loan không rộng lắm. Nó chỉ bằng một cái sân nhỏ nhưng có bao nhiêu là cây. Mỗi cây có một đời sống riêng, một tiếng nói riêng. Cây lan, cây huệ, cây hồng nói chuyện bằng hương, bằng hoa. Cây mơ, cây cải nói chuyện bằng lá. Cây bầu, cây bí nói chuyện bằng quả. Cây khoai, cây dong nói bằng củ, bằng rễ,... Phải yêu vườn như Loan mới hiểu được lời nói của các loài cây.

Cũng trên một mảnh vườn, sao lời cây ớt cay, lời cây sung chát, lời cây cam ngọt, lời cây móng rồng thơm như mít chín, lời cây chanh chua,... Trăm cây trong vườn đều sinh ra từ đất. Đất nuôi dưỡng cây bằng sữa của mình. Đất truyền cho cây sắc đẹp, mùa màng. Chính đất là mẹ của các loài cây.

b) Vườn nhà tôi khá rộng với đủ các loại hoa quả, nhưng tôi thích nhất một góc vườn nhỏ phía đông, trồng toàn trái cây. Nó được tôi rào lại như một khu vườn riêng biệt. Ngay sát chiếc cổng nhỏ, một bụi chuối đã trở buồng. Những trái chuối còn non xanh. Những chiếc lá phe phẩy như đang reo vui khi thấy chị gió tới. Cạnh đó là một cây dứa được trồng từ hồi ba tôi còn nhỏ xíu. Thân dứa thật cao lớn. Còn chị bưởi thì ôm riết mấy đứa con đầu trọc lóc như sợ nó rớt xuống đất mất

Mỗi lần nhìn mảnh vườn này, tôi lại nhớ đến nội tôi, người đã dày công vun xới cho khu vườn thêm xanh tốt.

=====

ĐỀ 27

Em được biết nhiều loài cây hữu ích (cây lương thực, cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây công nghệ, cây bóng mát). Hãy miêu tả một loài cây đã từng gắn bó với cuộc sống của người dân quê em.

GỢI Ý

VD về đoạn văn tả rừng cọ đất trung du:

Chẳng có nơi đâu như sông Thao quê tôi, rừng cọ trập trùng.

Thân cọ vút thẳng trời hai ba chục mét cao, gió bão không thể quật ngã. Búp cọ vượt dài như thanh kiếm sắc vung lên. Cây non vừa trôi, lá đã xòa sát mặt đất. Lá cọ xò ra nhiều phiến nhọn dài, trông xa như một rừng tay vẫy, trưa hè lấp lóa nắng như rừng mặt trời mới mọc. Mùa xuân, chim chóc kéo về từng đàn. Chỉ nghe tiếng chim hót líu lo mà không thấy bóng chim đâu.

Căn nhà tôi ở núp dưới rừng cọ. Ngôi trường tôi học cũng núp trong rừng cọ. Ngày ngày đến lớp, tôi đi trong rừng cọ. Không đếm được có bao nhiêu tàu lá cọ xò ô lợp kín trên đầu. Ngày nắng, bóng râm mát rượi. Ngày mưa cũng chẳng ướt đầu.

Cuộc sống quê tôi gắn với cây cọ. Cha tôi làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân. Mẹ đựng hạt giống đây móm lá cọ, treo trên gác bếp, để gieo cấy mùa sau.